

ข้อมูลเรื่องถวายฎีกา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี

1. ปีงบประมาณ 2551 ( 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)

จำนวน	ยุติเรื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	5	-

2. ปีงบประมาณ 2552 ( 1 ตุลาคม 2551 - 31 มกราคม 2552)

จำนวน	ยุติเรื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	8	1

หมายเหตุ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

1. นายบุญรอด ราชไพโร ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองหงส์ หมู่ที่ 1 ตำบลก้อ ถวายฎีกา ขอพระราชทานโครงการก่อสร้างท่อส่งน้ำจากเขื่อนแก่งกระจาน ไปยังพื้นที่บ้านหนองหงส์และบริเวณใกล้เคียงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร

ผลการดำเนินงาน

จังหวัด ได้แจ้งประสาน โครงการชลประทานเพชรบุรี ตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่อส่งน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานไปยังพื้นที่บ้านหนองหงส์และบริเวณใกล้เคียง พร้อมข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

.....

สรุปข้อมูลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี  
ประจำเดือน มกราคม 2552

ลำดับที่	พื้นที่อำเภอ	รวม	ยุติเรื่อง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1.	เมืองเพชรบุรี	7	1	6
2.	ท่ายาง	3	1	2
3.	บ้านลาด	3	1	2
4.	เขาย้อย	1	-	1
5.	บ้านแหลม	7	1	6
6.	ชะอำ	4	-	4
7.	แก่งกระจาน	1	-	1
8.	หนองหญ้าปล้อง	2	1	1
	รวม	28	5	23

**บัญชีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ**

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
1	<b>อำเภอเมืองเพชรบุรี</b>		
	<p>1.1 นายทะนง ม่อมเหมาะ ประธานหมู่บ้านหมู่ 2 ต. ไร่ส้ม ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากทางกัลปพฤกษ์ได้สะพานบริเวณบ้านสะพานยี่หน มีน้ำท่วมขัง ทำให้ราษฎรไม่ได้รับความสะดวก 350 ครั้วเรือน</p> <p>1.2 ชาวบ้าน หมู่ 10 ต.หัวสะพาน ร้องเรียนว่ามีการเปิดรับพนันหวยจับยี่กี ที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12</p> <p>1.3 ผู้ใช้นามว่า คนะ อสม. และชาวบ้าน ต. หนองขนาน เนื่องจากไม่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของ นางปทุม วัฒนานุกุล หัวหน้าสถานีอนามัยหนองหว้า ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีความรับผิดชอบ ฉ้อฉลให้ลูก อสม. แล้วน้อค แล้วไม่ติดตามผล เลือกปฏิบัติ</p> <p>1.4 นายสมเกียรติ นวลละออง ร้องเรียนว่า กรมทางหลวงได้ปรับปรุงถนนเพชรเกษมและจะจัดทำรางระบายน้ำรูปตัววีบริเวณหน้าบ้านผู้ร้อง และอาคารพาณิชย์ รวม 8 หลัง จะทำให้ผู้ร้องกับพวกได้รับความเดือดร้อน ไม่สามารถเข้าออกได้ และต้องการให้ทำเป็นท่อแทน</p> <p>1.5 สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 อสมท. ได้ ได้เสนอข่าวภาคค่ำ ว่ามีนายทุนทำวัสดุอุปกรณ์ไปทำการปรับสภาพพื้นที่และก่อสร้างเขื่อนหินป้องกันการกัดเซาะในพื้นที่ 3 ต.แหลมผักเบี้ย โดยมีได้รับอนุญาต</p>	<p>- จังหวัดได้แจ้ง สนง. บำรุงทางเพชรบุรี และ อ. เมืองฯ พิจารณาแก้ไข</p> <p>- จังหวัด ได้แจ้ง ภ.จว.พบ. และ อ.เมืองฯ ตรวจสอบ</p> <p>-แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริง</p> <p>- แจ้งสำนักงานบำรุงทาง และ อ.เมืองฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาแก้ไขปัญหา</p> <p>- จังหวัดได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่าที่ดินดังกล่าวมีเอกสารสิทธิ แต่ถูกน้ำกัดเซาะ จึงได้แจ้งให้เจ้าของที่ดินไปยื่นเรื่องเพื่อรังวัดสอบเขต</p>	<p>- สนง. บำรุงทางแจ้งว่า อบต. ไร่ส้ม จะดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเอง ขณะนี้ ยังไม่ได้รับแจ้งผลกาดำเนินการของ อ. เมืองฯ</p> <p>- ยังไม่ได้รับแจ้งผลการดำเนินการ</p> <p>- ยังไม่ได้รับแจ้งผลการดำเนินการ</p> <p>- อยู่ระหว่างการดำเนินการแจ้ง</p> <p>- เจ้าของที่ดินยังมีได้ยื่นเรื่องขอรังวัดสอบเขต</p>

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
	<b>อำเภอเมืองเพชรบุรี</b>		
	<p>1.6 ขอให้ตรวจสอบสถานบันเทิง มีราษฎรชุมชนทางรถไฟ ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากเสียงดังรบกวน จากร้านพรีเซ็นต์ ตั้งอยู่ชั้น 2 ตึกสถานีรถรางไฟฟ้าทางขึ้นเขาวัง เปิดบริการ 23.00 -03.00 น</p> <p>1.7 ขอให้แก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนในช่วงเทศกาล ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากมีกระสุนปืนตกถูกที่หน้าต่างในช่วงเทศกาลสงท่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2552 ในช่วงเวลาดังกล่าวจะมีเสียงปืนดังเหมือนเกิดสงคราม ไม่รู้จะเอาผิดกับผู้ใด</p> <p>1.8 ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี เนื่องจากผู้ร้องไม่ได้รับความสะดวกในการขอจดทะเบียนสมรส</p>	<p>จังหวัดได้แจ้งตำรวจภูธรจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด และอำเภอเมือง ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาแก้ไขปัญหา</p> <p>-แจ้ง ตำรวจภูธรจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแล ความสงบเรียบร้อย ตามอำนาจหน้าที่</p> <p>-แจ้งอำเภอเมืองฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาปรับปรุงการให้บริการให้ประชาชนได้รับความสะดวก</p>	<p>- ตรวจสอบแล้ว สถานบริการดังกล่าวเสียงไม่ดังรบกวนเกินกำหนด ขณะเปิดบริการ บริเวณรอบๆ สถานบริการด้านหลังติดเขาวัง ไม่มีคนพักอาศัย ด้านหน้าสถานบริการซึ่งอยู่ห่างออกไปเป็น ทาวน์เฮาส์ซึ่งจะอยู่ใกล้โรงแรมไดมอนด์</p> <p>- ดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแล ความสงบเรียบร้อย ตามอำนาจหน้าที่โดยเคร่งครัด</p> <p>- ยังไม่ได้รับแจ้งผลกาดำเนินการ</p>

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
2.	<b>อำเภอท่ายาง</b>		
	<p>2.1 นายทวี พงษ์พันธ์ ร้องเรียนว่า สถานบริการให้เช่าที่พัก ชื่อ บ้านเคียงหาดลาภูน ตั้งอยู่เลขที่ 333 ใน หมู่บ้านบางของลาภูนริ สอร์ท ท. หาดเจ้าสำราญ-ชะอำ ม.3 ต. ปึกเตียน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ได้เปิด บริการให้เช่าบ้านพัก โดยไม่เสียภาษีบำรุงท้องที่ โดยผู้ร้องอ้างว่าเจ้าของกิจการได้แจ้งกับสมาชิกที่ให้ เช่าบ้านว่าจ่ายเงินได้โต๊ะให้แก่อบต.ปึกเตียน ไปแล้วจำนวน 60,000 บาท</p> <p>2.2 ผศ.มะณี สมรัก ผศ.ระดับ 8 ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร้องเรียนว่า นายชำนาญ พัดทอง ผู้เช่าที่ดินของผู้ร้อง ได้ถมดินต่อออกจากที่ของผู้ร้อง พร้อมปลูกบ้าน โดยมีได้บอกให้ผู้ร้องทราบ ผู้ร้องจึงได้ขอให้มีการ รังวัดใหม่ ปรากฏว่าที่ดินของผู้ร้องติดชายคลองชลประทาน ผู้ร้องจึงได้ร้องเรียนต่อหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องพบว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างบ้าน และได้ปลูกบ้านรุกล้ำเขตคลองชลประทาน จึงให้ นายชำนาญฯ รื้อถอนบ้าน แต่นายชำนาญฯ ก็มี รื้อถอน กลับต่อเติมบ้านดังกล่าวจนเกือบแล้วเสร็จ จึง เห็นว่านายชำนาญฯ จงใจละเมิดคำสั่งและฝ่าฝืนกฎหมาย รวมทั้งเทศบาลท่ายางและ โครงการส่งน้ำและ บำรุงรักษาฯ ได้ละเลย ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของทางราชการ จึงขอให้ จังหวัดกำกับและสั่งการให้หน่วยงานทั้งสองดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างเคร่งครัดและเร่งด่วน เพื่อ ผลประโยชน์ของทางราชการ และผู้ร้องด้วย</p> <p>2.3 รายนร ร้องเรียนกรณีนายทุนกว้านซื้อที่ดินจากรายกรรณิ ที่มี โครงการพระราชดำริ หรือการสร้างเขื่อน จะมีนายทุนมากกว่ากว้านซื้อที่ดินเพื่อหวังเงินชดเชยค่าเวนคืนที่ดิน</p>	<p>- แจ้งอำเภอท่ายาง ตรวจสอบว่า บ้านเคียงหาด ลาภูน ได้มี การประกอบธุรกิจที่เข้าข่ายต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ. โรงแรม หรือไม่ พร้อมทั้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการได้จ่ายเงินได้โต๊ะให้กับ อบต.ปึกเตียน มีมูล ความจริงหรือไม่</p> <p>- จังหวัด ได้แจ้งกำกับให้ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เพชรบุรี และ อำเภอท่ายาง ตรวจสอบและเร่งรัดการ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย</p> <p>-แจ้ง โครงการชลประทานเพชรบุรี เพื่อเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาการบริหารจัดการโครงการต่างๆ</p>	<p>- ยังไม่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบ</p> <p>- ยังไม่ได้รับแจ้งผลการดำเนินการ</p>
3.	<b>อำเภอเขาย้อย</b>		
	<p>3.1 ชาวตำบลหนองชุมพล ร้องขอให้ระงับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ หลอมเหล็ก ของบริษัท ไทยอินเตอร์สติลกรุ๊ป เนื่องจากจะก่อให้เกิดมลพิษ</p>	<p>- แจ้งให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด พิจารณา แก้ไขปัญหา แต่เนื่องจากอำนาจการอนุญาตเป็นของ กระทรวงอุตสาหกรรม จึงให้มีการสอบถามความเห็น ของประชาชนในพื้นที่ก่อน</p>	<p>- อยู่ระหว่างการสอบถาม ความเห็นของราษฎรในพื้นที่</p>

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
4.	<p style="text-align: center;"><b>อำเภอบ้านลาด</b></p> <p>4.1 นางดุจจุฑาย อินทร์นิยม ร้องเรียนว่าได้ขับรถยนต์บนถนนเพชรเกษมขาล่อง ได้ถูกรถบรรทุกน้ำของ บ.ศิริผลวัฒน์(1997) จก. ซึ่งเป็นบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างถนนเพชรเกษมของกรมทางหลวง ขับย้อนศรและเฉี่ยวตัดหน้ารถของผู้ร้องอย่างกระชั้นชิด ผู้ร้องได้หักหลบทำให้เกิดอุบัติเหตุ รถของผู้ร้องได้รับความเสียหาย คู่กรณีได้หลบหนีโดยไม่ให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใด ต่อมา บริษัทฯ เจ้าของรถได้มาตกลงค่าเสียหาย แต่ไม่ยอมจ่ายค่าเสียหาย แต่จะให้ผู้ร้องรับว่าประมาทร่วม ซึ่งผู้ร้องเห็นว่าไม่เป็นธรรม</p> <p>4.2 ขอให้แจ้งพิจารณาจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่ได้รับเบี้ยยังชีพเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว</p> <p>4.3 น.ส. พะเยาว์ พันแดง ขอความเป็นธรรม กรณี ถูกข่มขู่ให้รับสภาพหนี้ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดและพนักงานอัยการมีความเห็นสิ่งไม่พียง</p>	<p>- แจ้งขอทราบรายละเอียด และผลการดำเนินคดีจาก ภ.จว.พบ. พร้อมแจ้งกรมทางหลวงเพื่อทราบและกำชับมิให้ บ.ศิริผลวัฒน์ (1997) จก. ผู้รับจ้างของกรมทางหลวง กระทำการโดยประมาท พร้อมรับผิดข้อต่อกรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น</p> <p>- แจ้งอำเภอบ้านลาด ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ</p> <p>- แจ้งสำนักงานอัยการจังหวัดตรวจสอบข้อเท็จจริง</p>	<p>- ยังไม่ได้รับแจ้งผลการดำเนินการ</p> <p>- สำนักงานอัยการจังหวัดได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในคดีแล้ว เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนที่ขอด้วยกฎหมายแล้ว และจังหวัดได้รายงานให้ มท.ทราบแล้ว</p>
5.	<p style="text-align: center;"><b>อำเภอบ้านแหลม</b></p> <p>5.1 บ. เพชรบุรีเทอร์มินัล จก. ร้องเรียนว่า บกษตรมั่งคั่ง จก. ซึ่งอยู่ติดกัน ได้ทำการล้อมรั้วที่ดิน ทั้งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนว่ารั้วและที่ดินเกือบทั้งหมดอยู่ในทะเล ทำให้มีท่อขนส่งน้ำมันและท่อร้อยสายไฟของ บริษัทฯ ผู้ร้องบางส่วนพาดผ่านที่ดินดังกล่าว ผู้ร้องเห็นว่าไม่เป็นธรรม</p> <p>5.2 ชาวบ้านอำเภอบ้านแหลม แจ้งว่า นายยุทธ กับนางฟ้า ทามัน อาศัยที่วัดต้นสนเปิดรับพนัน หวย กอ ขอ และ จับยี่กี วันละ 2-3 รอบ โดยมี นายตำรวจระดับผู้กำกับที่ย้ายมาใหม่ อำนวยความสะดวก</p>	<p>ที่</p> <p>- แจ้งสำนักงานที่ดินจังหวัดตรวจสอบ</p> <p>- อำเภอรายงานว่าจะมีการลักลอบจริง แต่ สก.อ.บ้านแหลม แจ้งว่า ไม่พบ ว่ามีการลักลอบ แต่เนื่องจากจังหวัด ได้รับเรื่องร้องเรียนมาใหม่ แต่คนละราย จึงได้แจ้งให้ ภ.จว.พบ. และ อ.บ้านแหลม ตรวจสอบเพิ่มเติม</p>	<p>- ยังไม่ได้รับแจ้งผลการดำเนินการ</p> <p>- ยังไม่ได้รับแจ้งผลการดำเนินการเพิ่มเติม</p>

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
	<b>อำเภอบ้านแหลม</b>		
	<p>5.3 ราษฎรขอความช่วยเหลือในการจัดทุนการศึกษาบุตรเนื่องจากผู้ร้องเป็นผู้มีรายได้น้อยไม่เพียงพอเป็น ค่าใช้จ่ายในการศึกษา</p> <p>5.4 ราษฎรแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบเปิดบ่อนการพนัน บริเวณบ้านไม้สองชั้น ห่างจากสี่แยกสัญญาณไฟจราจร ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านแหลม ประมาณ 200 เมตร</p> <p>5.5 ราษฎรแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบเปิดบ่อนการพนัน ประเภทหอยจับยี่กรี้ บริเวณ หมู่บ้านบ้านแหลม ใกล้กับศาลเจ้าสุุดใจ</p> <p>5.6 ราษฎรขอความช่วยเหลือจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ให้กับนางสอาด ธรรมสุนทร อาศัยอยู่ที่ตำบลท่าแร้งออก</p> <p>5.7 ราษฎรได้รับความเดือดร้อน เนื่องจากเส้นทางสายบางสามแพรวชำรุดเป็นหลุมและบ่อ มาเป็นเวลา 7 ปี จึงขอให้ปรับปรุงถนนดังกล่าว</p>	<p>-แจ้งสำนักเขตการศึกษาพื้นที่เพชรบุรี เขต 1 และโรงเรียนคชคาราม ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ</p> <p>-แจ้งตำรวจภูธรจังหวัด ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่</p> <p>-แจ้งตำรวจภูธรจังหวัด และอำเภอบ้านแหลม ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่</p> <p>-อำเภอบ้านแหลมตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือในกรณีดังกล่าว</p> <p>-แจ้งอำเภอบ้านแหลมตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือในกรณีดังกล่าว</p>	<p>- เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน โรงเรียนคชคาราม ได้สนับสนุนทุนการศึกษาในภาคการศึกษานี้ไปแล้ว</p> <p>-ยังไม่ได้รับแจ้งผลการดำเนินการ</p> <p>-ยังไม่ได้รับแจ้งผลการดำเนินการ</p> <p>-ยังไม่ได้รับแจ้งผลการดำเนินการ</p> <p>-ยังไม่ได้รับแจ้งผลการดำเนินการ</p>

ที่	รายละเอียด	การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
6.	<b>อำเภอชะอำ</b>		
	<p>6.1 น.ส.ภัคจิรา โกสี ร้องว่า ได้ปลูกบ้านพักอยู่บริเวณที่ดินชายคลอง<b>ซึ่งเป็นที่สาธารณะ แต่ถูกนางวาสนา แคมป์เซอร์ ได้นำคนงานมาบุกรุกหรือทำลายบ้านพักของผู้ร้อง จนได้รับความเสียหายทั้งหลัง และยึดที่ดินดังกล่าวไปเพื่อเตรียมปลูกที่พักตากอากาศ ทำให้ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีที่พักอาศัย ผู้ร้องได้แจ้งความร้องทุกข์ไว้แล้ว</b></p> <p>6.2 นายสุวิทย์ พรหมณีก้าว <b>ร้องเรียนว่า โฉนดที่ดินเลขที่ 1961 ของจำนุญ พรหมณีก้าว ออกทับลำห้วยสาธารณะ สำนักงานที่ดินจังหวัด สาขาชะอำ ได้นัดผู้เกี่ยวข้องไปตรวจสอบใน จึงให้จังหวัดส่ง จนท. ไปร่วมตรวจสอบด้วย</b></p> <p>6.3 ขอให้ตรวจสอบการลักลอบใช้กระแสไฟฟ้า ราษฎรได้ร้องเรียนว่า มีร้านอาหารตามสั่งอยู่บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ 1 บ้านหนองคาง ตำบลชะอำ การลักลอบใช้กระแสไฟฟ้า เป็นประจำทุกวัน</p> <p>6.4 ขอความอนุเคราะห์ลาดยาง เนื่องจากราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากฝุ่นละอองจากถนนสายทุ่งจับญวน-หนองเขื่อนซึ่งเป็นถนนดินหน้าแล้ง มีฝุ่นละอองมากจนทำให้ชาวบ้านเจ็บป่วยเป็นโรคที่เกิดจากฝุ่นละอองเป็นต้นเหตุ</p> <p>6.5 ขอให้แก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญ มีราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากบ้านไม่ทราบเลขที่ อยู่หมู่ที่ 6 บ้านโป่งแย้ ตำบลไร่ใหม่พัฒนา มีพฤติกรรมมั่วสุมดื่มสุราและเปิดเพลงเสียงดังรบกวน</p>	<p>- จังหวัด ได้แจ้ง ภ.จว.พบ. ขอทราบผลคดี พร้อมแจ้ง อ.ชะอำ ทม.ชะอำ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ</p> <p>- จังหวัด มอบหมายให้ นายอำเภอชะอำ เป็นผู้แทนไปร่วมตรวจสอบแล้วรายงานผลให้จังหวัดทราบ</p> <p>-แจ้งสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคใต้)ฯ ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่</p> <p>- แจ้งอำเภอชะอำตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ</p> <p>-แจ้ง ตำรวจภูธรจังหวัด และอำเภอชะอำตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา</p>	<p>- อยู่ระหว่างการดำเนินการแจ้ง</p> <p>- อยู่ระหว่างการดำเนินการแจ้ง</p> <p>- ยังไม่ได้รับแจ้งผลการดำเนินการ</p> <p>- ยังไม่ได้รับแจ้งผลการดำเนินการ</p> <p>- ยังไม่ได้รับแจ้งผลการดำเนินการ</p>



ที่	รายละเอียด	การดำเนินการ	ผลการดำเนินการ
7.	<b>อำเภอแก่กระจาน</b>		
	<p>7.1 กลุ่มช่าง อบต. จังหวัดเพชรบุรี ร้องขอความเป็นธรรมในการดำเนินคดี กรณี นายจักรวาล แดงน้ำ หน. ส่วน โยธา อบต.วังจันทร์ ถูกนายมี นิลห้อย นายก อบต. วังจันทร์ ยิงเสียชีวิต เมื่อ 31 ธ.ค. 51 โดยกลุ่มผู้ร้องเห็นว่าคดียังไม่คืบหน้า ไม่มีใครกล้าเป็นพยาน เพราะผู้ก่อเหตุมีอิทธิพล จึงอยากให้อำเภอให้จังหวัดเปลี่ยนพนักงานสอบสวนเป็น พ.ต.ท. สมยศ นิคมพาลี เนื่องจากเป็นบุคคลที่ชาวเพชรบุรี ยอมรับในฝีมือ</p>	<p>- ที่ทำการปกครองจังหวัดแจ้งว่า ควรแนะนำให้พนักงานสอบสวนรายงานเหตุการณ์ให้นายอำเภอทราบเพื่อใช้ดุลพินิจจะเรียกสำนวนมาตรวจแนะนำหรือเข้าควบคุมการสอบสวน หรือมอบหมายให้ปลัดอำเภอเข้าร่วมสอบสวนคดี ส่วนการเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนอยู่ในวิสัยที่กระทำได้</p>	<p>- อยู่ระหว่างสรุปเสนอ ผวจ. เพื่อสั่งการ</p>
8.	<b>อำเภอหนองหญ้าปล้อง</b>		
	<p>8.1 ราษฎรหมู่บ้านเขานันได้ จำนวน 101 ราย ได้ร่วมกันลงชื่อ ร้องเรียนถึงพฤติการณ์ของ นายจรัส ดีกลิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 กับพวก ได้ทำการบุกรุกพื้นที่ป่าเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นป่าไม้สมบูรณ์อยู่บนหุบเขาสูง โดยใช้รถไถไปไถ และตัดต้นไม้ไปขายเป็นเสา และเผาถ่าน เพื่อหวังให้ สำนักงาน สปก. มารังวัดและออกเอกสารให้กับตนเองและพวกพ้อง และมีผลประโยชน์ร่วมกับนายทุนบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน ไม่มีการจับกุมผู้กระทำผิด กลับแก้งราษฎร ทำให้เกิดความแตกแยกในชุมชน</p>	<p>- สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี และอำเภอหนองหญ้าปล้อง ตรวจสอบข้อเท็จจริง แล้วรายงานผลให้จังหวัดทราบ</p>	<p>- อยู่ระหว่างเสนอ ผวจ. เพื่อสั่ง การ</p>